



กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สหรัฐอเมริกาประกาศจะถอดถอนค่าสารตกค้างสารคลอร์ไพริฟอส

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ว่า หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศล่วงหน้าว่าจะยื่นระเบียบสุดท้ายว่าด้วยการเพิกถอนระดับปริมาณสารตกค้างที่ยอมรับได้ตามกฎหมาย (tolerances) สำหรับสารคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เพื่อตีพิมพ์ในเอกสารทะเบียนกลางของรัฐบาล (Federal Register) ซึ่งจะส่งผลให้ห้ามใช้สารดังกล่าวในพืชอาหารทุกชนิด หลังจากตีพิมพ์ 60 วัน มีวัตถุประสงค์ของการเพิกถอนเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและคนทำงานในฟาร์ม สืบเนื่องมาจากในปี 2550 กลุ่มเครือข่ายปฏิบัติการสารกำจัดศัตรูพืชของอเมริกาเหนือและสภาการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (Pesticide Action Network North America and Natural Resources Defense Council) ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน EPA เพื่อขอเพิกถอนข้อกำหนดค่า tolerance สำหรับสารคลอร์ไพริฟอส หรือระดับสูงสุดที่ยอมให้มีในอาหาร แต่หน่วยงาน EPA ได้ปฏิเสธคำร้อง ต่อมาในปี 2562 กลุ่มพันธมิตรคนงานในฟาร์มสุขภาพสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอื่นๆ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เรื่องการถูกปฏิเสธดังกล่าว ศาลฯ จึงมีคำสั่งให้หน่วยงาน EPA ยินยอมตามข้อเรียกร้อง โดยให้ออกระเบียบสุดท้าย 2 แนวทาง คือ (1) EPA อาจต้องดำเนินการแก้ไขข้อกำหนด tolerance ของสารคลอร์ไพริฟอส พร้อมข้อมูลสนับสนุนด้านความปลอดภัย หรือ (2) เพิกถอนข้อกำหนดค่า tolerance และแก้ไขหรือยกเลิก

หน่วยงาน EPA พิจารณาแล้วว่า ผลจากการสัมผัสอันเกิดจากการใช้สารคลอร์ไพริฟอสไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า จะต้องไม่มีอันตรายอันเกิดจากการสัมผัส อีกทั้งในหลายประเทศรวมถึงสหภาพยุโรป แคนาดา และบางมลรัฐในสหรัฐฯ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย นิวยอร์ก แมริแลนด์ และโอเรกอน ต่างก็ได้ดำเนินการมาตรการคล้ายกันเพื่อจำกัดการใช้สารนี้ในอาหารแล้ว หน่วยงาน EPA จึงตัดสินใจดำเนินการเพิกถอนข้อกำหนดค่า tolerance สำหรับสารคลอร์ไพริฟอสดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ระหว่างการพิจารณาความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างข้อเสนอการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับสารคลอร์ไพริฟอส ร่างแก้ไขการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ และร่างการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยา หลังการพิจารณาความคิดเห็นจากประชาพิจารณ์แล้ว หน่วยงาน EPA จะทบทวนการขึ้นทะเบียนสาร chlorpyrifos ที่ใช้ในสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (non-food) โดยการออกประกาศชั่วคราว (Interim Decision) ซึ่งอาจพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนการขึ้นทะเบียนสารเคมี

จากการประกาศยกเลิกค่า tolerance สำหรับสารคลอร์ไพริฟอสของหน่วยงาน EPA จะส่งผลให้ไม่สามารถมีสารดังกล่าวตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหารได้ และเป็นการบังคับใช้ในระดับทั่วประเทศ รวมถึงสินค้าของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องไม่มีสารดังกล่าวตกค้างในสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ไทยได้มีการประกาศห้ามใช้สารคลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้าเกษตรและป้องกันการเกิดกรณีสินค้าไม่สอดคล้องกับระเบียบนำเข้าต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0-2579-2565